



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง ชมรม ชุมนุมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เพื่อให้การดำเนินงาน ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ด้านกิจกรรมชมรม ชุมนุม นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามธรรมนูญสห วิทยาลัยอีสานเหนือว่าด้วยองค์การนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือ วิทยาลัยครูเลย พ.ศ.๒๕๓๕ หมวดที่ ๙ กอง- พัฒนานักศึกษา จึงได้ออกประกาศ ดังนี้

ตารางที่ ๑ ชมรม ชุมนุมนักศึกษาในกำกับกองพัฒนานักศึกษา

ที่	ชมรม ชุมนุม	การดำเนินงานชมรม ชุมนุมนักศึกษา(ความต่อเนื่อง)
๑	ชมรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ	ชมรมต่อเนื่อง ยื่นเอกสารต่อทะเบียน
๒	ชมรม พุทธศาสตร์	ชมรมใหม่ ยื่นเอกสารต่อทะเบียน
๓	ชมรม นักศึกษาวิชาทหาร	ชมรมใหม่ ยื่นเอกสารต่อทะเบียน
4	ชมรม TO BE NUMBER ONE	ชมรมใหม่ ยื่นเอกสารต่อทะเบียน
5	ชมรม กีฬาและการออกกำลังกาย	ชมรมใหม่ ยื่นเอกสารต่อทะเบียน
6	ชมรม สันทนาการกลาง	ชมรมใหม่ ยื่นเอกสารขอจัดตั้ง

ตารางที่ 2 ชมรม ชุมนุมนักศึกษาในกำกับสำนักงานคณะ

ที่	ชมรม/ชุมนุม	การดำเนินงานชมรม ชุมนุมนักศึกษา(ความต่อเนื่อง)
๑	ชุมนุม เคมีอาสา	ชุมนุมต่อเนื่อง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒	ชุมนุม พยาบาลอาสา	ชุมนุมต่อเนื่อง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓	ชุมนุม วิทยาศาสตร์การกีฬาอาสา	ชุมนุมใหม่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔	ชุมนุม สานหัวใจสายใยวิทย์-คอม	ชุมนุมใหม่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕	ชุมนุม การตลาดเพื่อสังคม	ชุมนุมต่อเนื่อง สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
๖	ชุมนุม A-math	ชุมนุมต่อเนื่อง สังกัดคณะครุศาสตร์
๗	ชุมนุม ค่ายวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น	ชุมนุมต่อเนื่อง สังกัดคณะครุศาสตร์
๘	ชุมนุม ครูเลยอาสาทำดี	ชุมนุมต่อเนื่อง สังกัดคณะครุศาสตร์
9	ชุมนุม กฎหมายเพื่อประชาชน	ชุมนุมต่อเนื่อง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10	ชุมนุม วิศวะบำเพ็ญ	ชุมนุมต่อเนื่อง สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11	ชุมนุม Production อาสา(วิศวะวิชาการ)	ชุมนุมใหม่ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12	ชุมนุม นายช่างพาเพลิน	ชุมนุมใหม่ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13	ชุมนุม นายช่างจิตอาสา	ชุมนุมใหม่ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามธรรมนูญนักศึกษฯ ข้างต้น จึงขอให้ชมรม ชุมนุมนักศึกษา ตามประกาศนี้ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยภาคปกติ ปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ชมรมนักศึกษา ตามบัญชีในตารางที่ ๑ อยู่ในการกำกับ ดูแล และประสานการดำเนินงาน กิจกรรมกับองค์การบริหารนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา
2. ให้ชุมนุมนักศึกษา ตามบัญชีในตารางที่ ๒ อยู่ในการกำกับ ดูแล และประสานการดำเนินงาน กิจกรรมกับสโมสรนักศึกษา คณะ และสำนักงานคณะ ที่ต้นสังกัด
3. การดำเนินการของชมรม ชุมนุมนักศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย ชมรม/ชุมนุม และตาม ธรรมนูญนักศึกษาฯ ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย คณะวิชา ตามแต่กรณีก่อนดำเนินการ การดำเนินการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็น การกระทำที่ผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย เว้นแต่มหาวิทยาลัยได้ กำหนดไว้อย่างอื่น ๆ
4. ให้ชมรม ชุมนุมนักศึกษามีวาระการดำเนินงานเพียง ๑ ปีการศึกษา (๑ เมษายน ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
ชมรม ชุมนุมนักศึกษาข้างต้นอาจมีวาระการดำเนินงานน้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา อันมี เหตุที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการกระทำ ละเว้นกระทำ ซึ่งผิดหรือขัดกับธรรมนูญนักศึกษาฯ และระเบียบของ มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการกระทำ ละเว้นกระทำ ผลปรากฏ ชัด แล้วนั้น
5. ให้คณะกรรมการบริหารชมรม ชุมนุมนักศึกษาตามประกาศนี้ ดำเนินการเปิดรับสมัคร สมาชิกชมรม ชุมนุมนักศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จากนั้นให้ชมรม ชุมนุมนักศึกษารวบรวม รายชื่อสมาชิกส่งถึงกองพัฒนานักศึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบ (ตามแบบทะเบียนสมาชิกที่กองพัฒนานักศึกษา กำหนด)
6. ให้นักศึกษาทุกคนสมัครเป็นสมาชิกชมรม หรือ ชุมนุมนักศึกษาตามความสมัครใจได้มากกว่า ๑ ชมรม ชุมนุม โดยที่การเป็นสมาชิกภาพ จะมีอายุเพียง ๑ ปีการศึกษา (๑ เมษายน ๒๕๕๙ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐) หรือ เป็นไปตามวาระของชมรม ชุมนุมที่ต้นสังกัด
การสมัครเป็นสมาชิกชุมนุมนักศึกษา ตามบัญชีในตารางที่ ๒ นักศึกษาสามารถสมัคร เป็นสมาชิกได้เพียงชุมนุมในสังกัดคณะที่ต้นสังกัดเท่านั้น
7. ให้ชมรม ชุมนุมนักศึกษา ยื่นเอกสารประกอบการต่อทะเบียนชมรม ชุมนุมนักศึกษา หรือ ประกอบการขอจัดตั้งชมรม ชุมนุมนักศึกษา ก่อนสิ้นปีการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี หรือ ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การจัดตั้ง หรือ ต่อทะเบียนชมรม ชุมนุมนักศึกษา
8. กลุ่มนักศึกษาอื่นใดที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในประกาศนี้ ไม่ถือว่าเป็นชมรม ชุมนุมนักศึกษาที่ ถูกต้องตามธรรมนูญมหาวิทยาลัยอีสานเหนือว่าด้วยองค์การนักศึกษาสหวิทยาลัยอีสานเหนือ วิทยาลัยครูเลย พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบของมหาวิทยาลัย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

นายณพรัตน์ พันธวาปี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย